

ตร.5หมื่นคุมเข้มปีใหม่ เริ่มทยอยกลับภูมิลำเนา

ไทยโพสต์ • ตำรวจเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2566 ระดมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก กำชับเข้มเฝ้าระวังด่านตรวจความปลอดภัย ร้องโฆษกกรมการขนส่งทางบก บ้านไว้กับตำรวจ 4.0 ช่วงเดินทาง กรมทางหลวง-ทัพบกเปิดจุดบริการทั่วไทย ใกล้หยุดยาวรถเริ่มหนาแน่นเส้นทางกลับภูมิลำเนา

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร., พ.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พ.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พ.ต.ท.วีระ จิรวีระ รอง จตช. และผู้บังคับบัญชาศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) แถลงเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เพื่อกำกับดูแลและสั่งการ ในการอำนวยความสะดวกจราจร และแก้ไขสถานการณ์อุบัติเหตุช่วง 7 วันควบคุมเข้มขึ้น (29 ธ.ค.65 ถึง 4 ม.ค.66)

พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าวว่า เทศกาลปีใหม่ได้สั่งเตรียมความพร้อมกำลังพลกว่า 50,000 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการป้องปรามไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายจราจรด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ โดยจะปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลไม่มีวันหยุด ศูนย์อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุฯ ได้สั่งการให้ บข.น., ภา.1-9 และ บก.ทล. ปฏิบัติดังนี้

อ่านต่อหน้า 16

ตร. 5 หมื่น

1.อำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยคาดการณ์ว่าปีนี้จะมียอดเดินทางเข้า-ออก กทม.

มากถึงจำนวน 7.3 ล้านคัน โดยปริมาณรถขาออกมากที่สุด วันที่ 29 และ 30 ธ.ค.65 และปริมาณรถขาเข้ามากที่สุด วันที่ 2 และ 3 ม.ค.66 จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยประสานเจ้าของถนนคืนพื้นผิวการจราจรจุดที่มีการก่อสร้างซ่อมแซม เป็นเหตุให้รถชะลอตัว โดยสามารถคืนพื้นผิวได้ทั้งหมด 408 จุดทั่วประเทศ จัดตำรวจอำนวยความสะดวกจราจร รวมถึงแหล่งท่องเที่ยว และในกรณีเกิดอุบัติเหตุให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ เช่น รถยก รถสไลด์เข้าถึงที่เกิดเหตุและคลี่คลายการจราจรได้ทันที นอกจากนี้ยังได้ออกข้อบังคับเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถทั้งขาเข้าและออก กทม. 9 เส้นทาง 10 จังหวัด

2.การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กำหนดเป้าหมายให้ทุก ก.จว.ลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ จากค่าเฉลี่ยปีใหม่ 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยมีมาตรการให้ทุกหน่วยทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องปรามกลุ่มเป้าหมาย และตั้งจุดตรวจเพื่อกวาดค้นจับกุมการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ โดยเริ่มบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ 22 ธ.ค.65 เป็นต้นมา เน้นหนักใน 4 ข้อหาตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่ ขับรถในขณะเมาสุรา ขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.65 กระทั่งถึงวันที่ 27 ธ.ค. มีการจับกุมไปแล้วทั้ง 4 ข้อหา รวมแล้วทั้งสิ้น 9,364 ราย และนอกจากนั้น บก.ทล.มีการออก

ใบสั่งกวดตรวจจับความเร็วทั่วประเทศอีกจำนวน 115,906 ราย โดยในช่วง 7 วันควบคุม

เข้มขึ้น (29 ธ.ค.65 ถึง 4 ม.ค.66) ตร.ได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มในการกวดขันวินัย โดยมีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศรวม 3,771 จุด แบ่งเป็นจุดตรวจกวดขันวินัยจราจร 2,142 จุด (กำลังพล 19,699 นาย) จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ 1,629 จุด (กำลังพล 13,726 นาย) นอกจากนั้นกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จะทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกรายเพื่อประกอบการสำนวนการสอบสวน หากผู้ขับขี่ปฏิเสธไม่ยอมให้ทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ จะถูกกฎหมายสันนิษฐานว่าเมาแล้ว ขับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“การจะลดอุบัติเหตุบนถนนได้อย่างมีนัยสำคัญ ต้องสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยตามกฎหมายจราจรให้สังคม ได้ทำโครงการอาสาจราจร ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จล.100 และ สวพ.91 เพื่อให้ประชาชนส่งคลิปกล้องหน้ารถ หรือคลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือ ที่บันทึกเหตุการณ์การกระทำผิดกฎจราจรสำคัญที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือบันทึกอุบัติเหตุสำคัญและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีของตำรวจได้ เพื่อช่วยคนดีชี้คนผิด โดยสำหรับในเทศกาลปีใหม่จะมีแคมเปญพิเศษ ‘7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น’ ให้ประชาชนส่งคลิปในช่วง 7 วันควบคุมเข้มขึ้นของเทศกาลปีใหม่ 2566 จากคลิปที่ส่งมาทั้งหมดจะมีการคัดเลือกให้เหลือ 7 คลิป และจะมีรางวัลให้คลิปละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 70,000 บาท” ผบ.ตร.ระบุ

ด้าน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนช่วงวันหยุด

เทศกาลปีใหม่ 2566 ตาม
มาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และอำนวยความสะดวก
สะดวกการเดินทางให้ประชา
ชนช่วงวันหยุด สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ แนะนำช่องทางเข้าร่วมโครง
การฝากบ้านไว้กับตำรวจ 4.0 ช่วงวัน
หยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 ประชาชน
สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเค
ชัน “ฝากบ้าน 4.0 (OBS)” สำหรับ
ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านแอปเริ่ม
จาก 1.โหลดแอปฝากบ้าน 4.0 (OBS)
2.ลงทะเบียนกรอกข้อมูล 2.เลือกสถานี
ตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน จากนั้น
เลือกเมนูฝากบ้าน แล้วกดเลือกฝาก
บ้านของฉัน 3.กรอกรายละเอียดคำร้อง
4.ตรวจยืนยันการรับฝากบ้าน

กรมทางหลวง โดยสำนักงาน
ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก ได้จัดตั้ง
จุดบริการประชาชนทั่วประเทศจำนวน
83 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยบนทางหลวงรองรับการเดิน
ทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งผู้ใ
้ทางสามารถจอดพักผ่อนคลายอิริยาบ
ลดความเมื่อยล้าจากขับรถ ลดความเสี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ขณะที่ พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ ง
าทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า
กองทัพบก ร่วมกับทุกภาคส่วน หน่วย
งาน ภาคเอกชน ประชาสังคม องค์กร
บริหารส่วนท้องถิ่น ตั้งบริการอำนวยความสะดวก
สะดวกและดูแลประชาชนที่เดิน
ทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ
ถึง 86 จุด ให้บริการประชาชนพักผ่อน
อิริยาบถจากการเดินทาง บริการน้ำดื่ม
กาแฟ ผ้าเย็น พร้อมจัดกำลังพลจิตอาสา
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางจราจร
แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด มีเจ้า
หน้าที่เสนาธิการพร้อมชุดปฐมพยาบาล
พร้อมรถเบื้องต้น

สำหรับสภาพการจราจรตามเส้น
ทางต่างๆ เริ่มมีความหนาแน่น โดย
เฉพาะวันที่ 28 ธ.ค. เส้นทางอ่างทอง-
ถนนสายเอเชีย ประชาชนเริ่มเดินทาง
กลับภูมิลำเนา และไปท่องเที่ยวภาคเหนือ
ช่วงเทศกาลปีใหม่กันอย่างคึกคัก การ
จราจรยังคงคล่องตัวได้ดี แต่ก็มีรถสะสม
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ.